

## วอนไม่สอบใหม่แม่ขอสอบมศวมศผิตจริง

นำเสนอเมื่อ : 28 เม.ย. 2558

ผู้ร้องกลุ่มแรกที่ทักท้วงว่าข้อสอบของมศวมศผิตมีความผิดพลาดออกโรงยังไม่เคยเรียกร้องให้มีการสอบใหม่ เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีไปก่อนหน้านี้อแล้ว เพียงแต่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม และสิทธิ์ที่ควรได้เท่านั้น ในขณะที่ “กมล” วอนทุกฝ่ายรอฟังผลการพิจารณาหาทางออกของปัญหา 28 เม.ย.ก่อน

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)ได้ออกมายอมรับผิดว่า ข้อสอบในการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผอ.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความผิดพลาด 6 ข้อ นั้น วันนี้(27เม.ย.) ส.ต.ท.นพกร พุทธา รองผอ.โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังกัดกฤษฎีกาจังหวัดบุรีรัมย์) ผู้แทนกลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์และทักท้วงถึงความคลาดเคลื่อนของข้อสอบดังกล่าว กล่าวว่า การที่พวกตนร้องทุกข์ขึ้นไปก็เพื่อขอสิทธิ์ แต่ไม่เคยเรียกร้องให้ยกเลิกบัญชีรายชื่อของผู้ที่สอบผ่านไปก่อนหน้านี้ เพียงแต่ต้องการให้มีการคุ้มครองดูแลผู้ร้องบาง อยางไรก็ตามกลุ่มผู้ร้องรู้สึกพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้วกับการที่ทางสำนักทดสอบทางการศึกษาของ มศว ออกมายอมรับว่ามีความผิดพลาดจริงจากเดิมที่ยืนยันมาตลอดว่าไม่ผิด 100% ส่วนขั้นตอนและกระบวนการให้ความเป็นธรรมของสพฐ.จะเป็นอย่างไรนั้น พวกตนจะรอฟัง

"สิ่งที่พวกผมทำยืนยันว่าไม่ต้องการให้ละบัญชีของคนที่สอบผ่านไปแล้วและขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการฝึกป ระสบการณ์ แต่เราต้องการขอให้ สพฐ.ดูแล และให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วย เพราะตอนนี้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสพฐ.ยังขาดผู้บริหารอีกจำนวนมาก ถ้ามีคนที่ได้ขึ้นบัญชีเพิ่มขึ้น โรงเรียนก็จะได้ผู้บริหารไปทำงานโดยไม่ต้องการให้โรงเรียนขาดผู้บริหารเป็นเวลานานๆ อยางไรก็ตามในวันที่ 28 เม.ย.ที่สพฐ.จะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหานี้ เชื่อว่าจะได้ทางออกที่ดี" ส.ต.ท.นพกร กล่าว

ด้าน **ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)** กล่าวว่า ตนได้นัดหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกแล้วในวันที่ 28 เม.ย.เวลา 11.00 น. ซึ่งจะต้องหาทางแก้ปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเชื่อว่าการหารือร่วมกันจะต้องได้ทางออกที่ดีที่สุด ส่วนที่มีข้อเสนอให้ยกเลิกผลการสอบและให้มีการจัดสอบใหม่ก็ถือเป็นข้อเสนอหนึ่งที่สามารถเสนอได้ แต่คงไม่ใช่ขอยุติ ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายรอฟังผลสรุปจากการหารือในวันที่ 28 เม.ย.จะชัดเจนที่สุด

ที่มา **เดลินิวส์** วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558